

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๒๒.๕/ ๑๑๘๑๘



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู
ชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด (รอบที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (รอบที่ ๒)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานได้ให้ความอนุเคราะห์และจัดทำแผนรองรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๕,๓๑๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ (รอบที่ ๒) เสร็จสิ้นแล้ว จึงจัดทำบัญชีรายละเอียด
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตามแผนอัตรารองรับของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
จำนวน ๘๖๒ คน และขอส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้
ดำเนินการบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะต้องปฏิบัติราชการครูเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและ
แต่งตั้ง โดยไม่มีการโอนหรือโยกย้ายไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ ทั้งนี้
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รายใด มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา

โทร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๙๑ - ๕๕๙๕

โทรสาร. ๐ ๒๐๓๙ ๕๖๕๖